
สรุปสาระสำคัญของเรื่องที่ได้มีการพิจารณาในการประชุมสภากรุงเทพมหานคร 
สมัยประชุมสามัญ สมัยแรก (ครั้งที่ ๖) ประจำปีพุทธศักราช 2567 

วันพุธที ่7 กุมภาพันธ์ 2567 
ณ  ห้องประชุมสภากรุงเทพมหานคร อาคารไอราวัตพัฒนา 

ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร 2 ดินแดง 
 

เริ่มประชุมเวลา 10.25 น. 
 

  เมื่อสมาชิกสภาฯ มาครบองค์ประชุม นายวิรัตน์ มีนชัยนันท์ ประธานสภากรุงเทพมหานคร 
นางชญาดา วิภัติภูมิประเทศ รองประธานสภากรุงเทพมหานคร คนที่หนึ่ง และนายอำนาจ ปานเผือก   
รองประธานสภากรุงเทพมหานคร คนที่สอง ขึ้นบัลลังก์ 
  ประธานสภากรุงเทพมหานครได้กล่าวเปิดประชุม และดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระ 
โดยมีสาระสำคัญ ดังนี้ 
  1. เรื่องท่ีประธานสภาแจ้งต่อที่ประชุม 
 1.1 ผู้ ว่าราชการกรุงเทพมหานครรายงานผลการดำเนินการตามข้อสังเกตของ
คณะกรรมการวิสามัญพิจารณาร่างข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร เรื่อง งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2567 
 1.2 ประธานสภากรุงเทพมหานครได้สั่งบรรจุระเบียบวาระเพ่ิมเติม ดังนี้ 

ระเบียบวาระท่ี 3 กระทู้ถาม  
3.2 กระทู้ถามสดของนายพุทธิพัชร์ ธันยาธรรมนนท์ เรื่อง ความคืบหน้าการก่อสร้าง

แนวป้องกันน้ำท่วมริมแม่น้ำเจ้าพระยาในพ้ืนที่ เขตยานนาวา  
- ที่ประชุมรับทราบ 
 

 2. รับรองรายงานการประชุมสภากรุงเทพมหานคร สมัยประชุมสามัญ สมัยที่สาม (ครั้งที่ 2) 
ประจำปีพุทธศักราช 2566 วันพุธที่ 12 กรกฎาคม 2566 

- ที่ประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุมดังกล่าว 
 

3. กระทู้ถาม 
3.1 กระทู้ถามสดของนางสาวนฤนันมนต์ ห่วงทรัพย์ เรื่อง ขอสอบถามแผนงาน 

การก่อสร้างสะพานยกระดับข้ามแยกลำกะโหลก ถนนสุเหร่าคลองหนึ่ง (กีบหมู) เขตคลองสามวา 
- นายชัชชาติ สิทธิพันธุ์ ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร และรองศาสตราจารย์วิศณุ   

ทรัพย์สมพล รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เป็นผู้ตอบกระทู้ถาม 
 
 
 

2.2 กระทู้ถามสด… 
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3.2 กระทู้ถามสดของนายพุทธิพัชร์ ธันยาธรรมนนท์ เรื่อง ความคืบหน้าการก่อสร้าง  
แนวป้องกันน้ำท่วมริมแม่น้ำเจ้าพระยาในพ้ืนที่เขตยานนาวา 

- นายชัชชาติ สิทธิพันธุ์ ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร และรองศาสตราจารย์วิศณุ   
ทรัพย์สมพล รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เป็นผู้ตอบกระทู้ถาม 

 
4. เรื่องท่ีคณะกรรมการพิจารณาเสร็จแล้ว    

ญัตติร่างข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร เรื่อง งบประมาณรายจ่ายเพ่ิมเติมประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2567 พ.ศ. .... เพ่ือพิจารณาในวาระที่สองและวาระที่สาม (คณะกรรมการวิสามัญฯ 
รายงานผลการพิจารณา) 

- ที่ประชุมได้พิจารณาร่างข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร เรื่อง งบประมาณรายจ่ายเพ่ิมเติม
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 พ.ศ. .... ในวาระที่สองจากรายงานผลการพิจารณาของคณะกรรมการ
วิสามัญฯ และมีมติเห็นชอบในวาระที่สาม โดยงบประมาณรายจ่ายเพ่ิมเติมประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 
พ.ศ. .... ให้ตั้งเป็นรายจ่ายพิเศษจากเงินสะสมจ่ายขาดของกรุงเทพมหานคร จำนวน 23,488,692,200 บาท 
(สองหมื่นสามพันสี่ร้อยแปดสิบแปดล้านหกแสนเก้าหมื่นสองพันสองร้อยบาทถ้วน) และให้ประกาศใช้เป็น
ข้อบัญญัติกรุงเทพมหานครต่อไป พร้อมทั้งมีมติเห็นชอบกับข้อสังเกตตามท่ีคณะกรรมการวิสามัญฯ เสนอ 

  
5. เรื่องท่ีผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเสนอ 
 ญัตติขอความเห็นชอบเพ่ิมวงเงินผูกพันงบประมาณกรุงเทพมหานครโครงการก่อสร้าง

สะพานข้ามแม่น้ำเจ้าพระยาบริ เวณแยกเกียกกาย ช่วงที่ 3 ก่อสร้างทางยกระดับและถนนฝั่งพระนคร  
จากแม่น้ำเจ้าพระยาถึงแยกสะพานแดง 

 - ที่ประชุมมีมติให้ตั้งคณะกรรมการวิสามัญขึ้นพิจารณาก่อนให้ความเห็นชอบ จำนวน 
19 คน โดยกำหนดเวลาการพิจารณาให้แล้วเสร็จภายใน 60 วัน 

 
6. เรื่องท่ีเสนอใหม่ 

6.1 ญัตติของนายสุทธิชัย วีรกุลสุนทร เรื่อง ขอให้สภากรุงเทพมหานครตั้งคณะกรรมการ
วิสามัญศึกษาเพ่ือสำรวจและติดตามพ้ืนที่สาธารณะของกรุงเทพมหานคร 

 - ที่ประชุมมีมติเห็นชอบตั้งคณะกรรมการวิสามัญฯ จำนวน 17 คน โดยกำหนดเวลา  
ในการศึกษาให้แล้วเสร็จภายใน 90 วัน 

6.2 ญัตติของนางสาวภัทราภรณ์ เก่งรุ่งเรืองชัย เรื่อง ขอให้กรุงเทพมหานครแก้ไขปัญหา
สะพานข้ามคลองแบบเก่าที่มีความโค้ง สูง และชัน เป็นอุปสรรคต่อการเดินทางของประชาชน  

 - ที่ประชุมมีมติให้ถอนญัตติตามที่เจ้าของญัตติเสนอ 
 
 
 

5.3 ญัตติของนายสุรจิตต์… 
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6.3 ญัตติของนายสุรจิตต์ พงษ์สิงห์วิทยา เรื่อง ขอให้สภากรุงเทพมหานครตั้งคณะกรรมการ
วิสามัญศึกษาแนวทางและหลักเกณฑ์การดำเนินโครงการชุมชนเข้มแข็งพัฒนาตนเองตามหลักปรัชญา  
เศรษฐกิจพอเพียง 

 - ที่ประชุมมีมติเห็นชอบตั้งคณะกรรมการวิสามัญฯ จำนวน 17 คน โดยกำหนดเวลา  
ในการศึกษาให้แล้วเสร็จภายใน 90 วัน 

 
  7. ที่ประชุมมีมติให้เลื่อนการพิจารณาญัตติตามระเบียบวาระที่เหลือไปพิจารณาในการ
ประชุมสภากรุงเทพมหานครสมัยต่อไป ดังนี้ 
 7.1  ญัตติของนายสุทธิชัย วีรกุลสุนทร เรื่อง ขอให้กรุงเทพมหานครบูรณาการการแก้ไข
ปัญหาสะพานชำรุดในพื้นท่ีรอยต่อระหว่างเขตหรือในความรับผิดชอบของสำนักการโยธา 
 7.2  ญัตติของนายจิรเสกข์ วัฒนมงคล เรื่อง ขอให้กรุงเทพมหานครพัฒนาศักยภาพ  
การจัดการเรียนการสอนหลักสูตรภาษาต่างประเทศในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร 

 
8. เรื่องอ่ืน ๆ 

8.1 คณะกรรมการวิสามัญพิจารณาร่างข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร เรื่อง การควบคุม 
การเลี้ยงหรือปล่อยสัตว์ พ.ศ. .... ขอขยายเวลาการพิจารณา 

- ที่ประชุมมีมติเห็นชอบให้ขยายเวลาการศึกษาเรื่องดังกล่าวออกไปอีก 90 วัน นับแต่  
วันครบกำหนด (วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2567) ซึ่งจะครบกำหนดในวันที่ 7 พฤษภาคม 2567 

8.2 ขอให้สภากรุงเทพมหานครเลือกกรรมการแทนตำแหน่งที่ว่างในคณะกรรมการวิสามัญ
ศึกษาการวางและจัดทำผังเมืองรวมกรุงเทพมหานครในพ้ืนที่ที่มีศักยภาพด้านเศรษฐกิจ จำนวน 1 ตำแหน่ง 

- ที่ประชุมมีมติเห็นชอบตั้งนายสารัช ม่วงศิริ เป็นกรรมการ แทนนายสมชาย เต็มไพบูลย์กุล 
8.3 ขอให้สภากรุงเทพมหานครเลือกกรรมการแทนตำแหน่งที่ว่างในคณะกรรมการวิสามัญ

ศึกษาการถ่ายโอนภารกิจด้านการจราจรมาอยู่ภายใต้การกำกับดูแลของกรุงเทพมหานคร จำนวน 2 ตำแหน่ง 
- ที่ประชุมมีมติเห็นชอบตั้งพลตำรวจโท กรไชย คล้ายคลึง ผู้ช่วยผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ 

(รับผิดชอบงานจราจร) สำนักงานตำรวจแห่งชาติ และพลตำรวจโท ธิติ แสงสว่าง ผู้บัญชาการตำรวจนครบาล 
สำนักงานตำรวจแห่งชาติ เป็นกรรมการ แทนนางณัฐกชนันท์ โภชนา และนางสาววรารัตน์ ระย้า  

 
เลิกประชุม เวลา 15.20 น. 

 

 
 สำนักงานเลขานุการสภากรุงเทพมหานคร 

กลุม่งานประชุมสภาและกรรมการวิสามัญ  
โทร. ๐ 2203 2221  
โทรสาร ๐ 2203 2779 

 

สรุปสาระสำคัญของเรื่องที่ได้มีการพิจารณา 
ในการประชุมสภากรุงเทพมหานคร 

 
 
 


